

Kinh Thánh Hiến Giáo Phận Cho Trái Tim Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa Trời, với danh hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cũng là Thánh bổn mạng Giáo Phận Austin chúng con. Cùng với Con yêu dấu Mẹ là Đức Giêsu Kitô và được hâm nóng bởi tình yêu của Chúa Thánh Thần, chúng con hiến dâng Giáo Phận và toàn thể gia đình chúng con lên Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin tuôn tràn tình yêu Thiên Chúa cứu độ và xóa đi mọi tội lỗi chúng con.

Lạy Nữ Vương Hòa Bình, xin cho chúng con biết mở lòng quay về với Chúa, để chúng con tìm được bình an trong ghen ghét, hận thù, chiến tranh, và bạo lực, đang gây đổ vỡ cộng đoàn và gia đình chúng con. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban bình an và tự do cho Giáo Hội và giúp chúng con lướt thắng mọi chia rẽ làm cản trở việc thờ phượng và làm chứng cho đời sống đức tin.

Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, trái tim Vô Nhiễm Mẹ đã bị đâm thấu bởi đau khổ của nhân loại, xin khơi dậy trong chúng con lòng yêu mến những người nghèo khổ, vô gia cư, những người tị nạn và bị áp bức, những người đau khổ, vô vọng, những người ốm đau cũng như những kẻ mắc bệnh tâm thần. Xin dạy chúng con tình yêu Chúa để chúng con biết yêu mến những người nghèo khổ và bị tổn thương đang sống bên lề xã hội và bị lãng quên.

Lạy Đấng bảo hộ các thai nhi, Mẹ là Mẹ của kẻ sống, xin giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi đang tiêu diệt sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc qua đời. Giúp chúng con bảo vệ sự thánh thiêng của hôn nhân và gia đình. Xin dạy chúng con biết quý trọng và nâng cao phẩm giá của mỗi người như con cái Chúa vậy.

Lạy Đức Bà là Ngôi Sao hướng dẫn công cuộc Truyền Giáo mới, xin mở lòng chúng con ra để biết đón nhận Lời Chúa, và làm cho chúng con trở nên ngoan ngoãn biết vâng phục mệnh lệnh của Chúa Thánh Thần, để chúng con luôn thấy rõ sự khác biệt giữa thiện và ác. Xin cho chúng con thấm nhuần lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng của Con Mẹ trong mọi nơi mọi lúc.

Lạy Mẹ là Mẹ Giáo Hội, là môn đệ đầu tiên của Chúa, xin hướng dẫn chúng con trên con đường nên thánh. Xin đốt lên trong mỗi người chúng con ước muốn được kết hiệp với Con Mẹ. Dưới sự bảo trợ của tình yêu Mẹ, chúng con xin thánh hiến Giáo Phận chúng con trong sự che chở phù trì của Mẹ và phó thác mọi sự cho Con yêu dấu Mẹ là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Diocese of Austin



- **Đức Cha Joe Vasquéz**
Giáo Phận Austin